

Số : 5764/TCHQ- KTTT

V/v ưu đãi thuế đối với hàng
nhập khẩu thuộc dự án ODA

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2009

Kính gửi: Ban QLDA đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.Hồ Chí Minh.
(Số 3 Nguyễn Thị Diệu, F.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1985/KHKT/2009 ngày 2/7/2009 của Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thủ tục hưởng ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án xây dựng đại lộ Đông Tây, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét hồ sơ và trình bày tại công văn số 1985/KHKT/2009 nêu trên, Ban Quản lý dự án đề nghị hướng dẫn thủ tục hưởng ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án xây dựng đại lộ Đông Tây, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA theo qui định tại mục 7b, công hàm số 1791BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Chính phủ Nhật Bản thì Chính phủ Việt Nam sẽ miễn trừ: "oho các Công ty Nhật Bản hoạt động với tư cách là nhà cung cấp, nhà thầu, và hoặc tư vấn về mọi loại thuế và phí tài chính có liên quan đến việc nhập khẩu và tái xuất các vật liệu và thiết bị cần thiết để thực hiện các dự án theo danh mục đính kèm".

Căn cứ qui định tại công hàm nêu trên thì chỉ có "các Công ty Nhật Bản" mới được miễn thuế nhập khẩu cho các vật liệu, thiết bị cấu thành nên công trình, thuộc tài sản của dự án. Ban Quản lý dự án xây dựng đại lộ Đông Tây không phải là đối tượng "các Công ty Nhật Bản" vì vậy không thuộc trường hợp được miễn thuế theo qui định tại công hàm nêu trên. Trường hợp Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP Hồ Chí Minh nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ dự án thì phải thực hiện các nghĩa vụ thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu theo các văn bản pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.Hồ Chí Minh được biết và cung cấp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan Hải quan địa phương để được xem xét giải quyết ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG-VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Đương Phú Đông